

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๘ ๑๓๖๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๑๘๑๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ว่า ได้ดำเนินการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ดำเนินการตอบแบบสอบถามของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ ในคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในการประมวลผลความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การประมวลผลความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันฯ ดำเนินการตอบแบบสอบถามดังกล่าว

๒. รวบรวมแบบสอบถามและจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อจักได้นำส่งให้คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิท เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔ และ ๐๖ ๒๖๐๓ ๖๑๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘